



ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒ ๓ ๑

ถึง สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามรายการ ดังนี้

๑. เงินเดือน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

๒. ค่าตอบแทน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็ก ซึ่งขณะนี้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ยังไม่ประกาศใช้อาจส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนตามรายการดังกล่าวเพื่อเบิกจ่ายให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ทันในระยะเวลาสามเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามรายการดังกล่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยความเรียบร้อย จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาขออนุมัติเงินสะสมเพื่อสำรองจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นครูผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งค่าตอบแทน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็กไปพลางก่อน โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๘ วรรคสอง สำหรับการขออนุมัติเงินสะสมสำรองจ่ายตามรายการดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขออนุมัติได้ตามบัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโอนจัดสรรให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณแล้ว จะจัดส่งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้ต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่



กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๘๙๙, ๐ ๗๕๖๒ ๒๔๓๗

๒๒ ๑ ต.ค. ๒๕๕๖



ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๐๗/๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

เลขที่ ๗๖๕๕

วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๖

เวลา

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามรายการ ดังนี้

๑. เงินเดือน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก

๒. ค่าตอบแทน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็ก
ซึ่งขณะนี้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ยังไม่ประกาศใช้อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนตามรายการดังกล่าวเพื่อเบิกจ่ายให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ทันในระยะสามเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามรายการดังกล่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาขออนุมัติเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นครูผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งค่าตอบแทน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็กไปพลางก่อน โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๘๘ วรรคสอง สำหรับการขออนุมัติเงินสะสมทดรองจ่ายตามรายการดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขออนุมัติตามบัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโอนจัดสรรให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้งนี้ เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงานงบประมาณแล้ว จะจัดส่งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒๗/ กันยายน ๒๕๕๖

สำนักประสานและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น
ส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนากิจกรรมเยาวชน
โทร./โทรสาร ๐.๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๓๔, ๕๓๔๖